

@Weekly

โพสต์ทูเดย์ วันที่ 14-20 มกราคม 2560



42 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เปิดยุทธศาสตร์การศึกษาสู่
"ไทยแลนด์ 4.0"

รศ. ดร.ประเสริฐ บินปฎมรัฐ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)



42 ปี มทร.ธัญบุรี มุ่งผลิตและพัฒนานคน รับยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 4.0”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครบรอบ 42 ปี พร้อมเดินหน้าผลิต “บัณฑิตนักปฏิบัติ” และพัฒนานคน ซึ่งเป็น “ทุนมนุษย์” กลไกสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ตามความมุ่งมั่นของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ภายใน 3-5 ปี ข้างหน้า

รศ. ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่า มทร.ธัญบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมุ่งเน้นการผลิต “บัณฑิตนักปฏิบัติ” หลักสูตรการศึกษาจึงเป็นหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ที่ต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม “ไทยแลนด์ 4.0” ที่กำลังจะเกิดขึ้นต้องแยกเป็น 3 ประเด็น คือ 1. ต้องเข้าใจว่า 4.0 ที่เกิดขึ้นคืออะไร 2. ต้องเข้าใจว่าอาชีพอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ และอาชีพอะไรที่กำลังจะตายลง 3. จะพัฒนานคนให้เข้าไปสู่ 4.0 อย่างไร เมื่อรู้คำตอบ

ทั้ง 3 ประการแล้วจึงจะมาพูดเรื่อง 4.0 การที่คนจะเดินทางไปสู่เป้าหมายจะต้องรู้ก่อนว่าปัจจุบันเราอยู่ที่ไหน เพื่อให้รู้ว่าจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร การศึกษาก็เช่นเดียวกัน การที่จะนำการศึกษาไปสู่ 4.0 วันนี้ต้องรู้ว่าการศึกษาในแต่ละสาขาอยู่ตรงจุดใด ต้องหาตัวเองให้เจอก่อนเพื่อที่จะเดินไปสู่เป้าหมาย 4.0 ได้ สำหรับ มทร.ธัญบุรี ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนวัตกรรมสร้างชาติ และจัดหลักสูตรการศึกษาให้มีการเรียนการสอนเสมือนโลกแห่งความเป็นจริง พร้อมใช้นโยบาย Teach Less Learn More เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ครู อาจารย์ ต้องเป็น Team Teaching นักศึกษาต้องเป็น Team Learning ต้องมีพื้นที่ในการทำกิจกรรม Learning Space มีการประชุมกลุ่มย่อย มีห้อง Discussion Room ตลอดจนการทำ Co-Working ร่วมกับภาคเอกชน”

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT : Information Technology) เป็นสิ่งสำคัญ โลกทุกวันนี้เป็น Internet of Things ทุกอย่างจะอยู่บน อินเทอร์เน็ต การศึกษาจะต้องมีการออกไปรับรอง IT License และมีความจำเป็นต้องพัฒนาคนไปสู่อาชีพใหม่ๆ การใช้แรงงาน จะหมดไป ระบบ Conveyor ระบบ Automatic จะเข้ามาแทน ในขณะเดียวกันอาชีพใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็จะได้ค่าตอบแทน ที่สูงกว่า ซึ่งนอกจาก มทร.ธัญบุรี ได้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต คุณภาพ ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและ ตลาดแรงงานแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการนำศิษย์เก่าที่ จบการศึกษาไปแล้วมาฝึกอบรมความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอีกด้วย

ในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 43 มทร.ธัญบุรี ได้กำหนดแผน ผลิตและพัฒนาคน เพื่อให้เป็น "ทุนมนุษย์" ในการรองรับ "ไทยแลนด์ 4.0" ซึ่งจะต้องเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนา คนให้มากขึ้น โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตในเฉพาะสาขาที่เป็น ความต้องการของตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม สอดคล้อง กับนโยบายและโครงการเมกะโปรเจกต์ ของรัฐบาล มทร. ธัญบุรีจะต้องลดจำนวนการรับนักศึกษาลง แต่เพิ่มคุณภาพ และสมรรถนะ มีการพัฒนาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยเน้นการฝึกอบรมที่เป็นมาตรฐานวิชาชีพ การทำงานวิจัย ต้องเป็นงานวิจัยที่เป็นการต่อยอด หรืองานวิจัยเกี่ยวกับ เมกะโปรเจกต์ และงานวิจัยเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม มีการ เชื่อมโยงการพัฒนากำลังคนกับภาคอุตสาหกรรมมากกว่า การเป็นสถาบันการศึกษา โดยเป็นหลักสูตรที่จัดเฉพาะกับ แต่ละหน่วยงาน เช่น การทำความร่วมมือกับบริษัท เซ็นทรัล

รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และกำลังจะทำกับสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ส โดยจะไม่ผลิตคนตามกำลังคนที่มี แต่จะ ผลิตคนตามกลไกตลาด รวมถึงต้องปฏิรูปกลไกการเรียน การสอน โดยเฉพาะการประเมินให้เป็นการสอบด้วยสมรรถนะ มากกว่าสอบด้วยกระดาษข้อสอบ

"ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรม "Open House" ในโอกาสครบรอบ 42ปีของการก่อตั้ง มทร.ธัญบุรี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะได้นำผลงานวิจัยของนักศึกษา และ ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้ส่งเข้าประกวดระดับนานาชาติ ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้ทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อ แสดงศักยภาพของนักศึกษาและอาจารย์ โดยนำผลงานวิจัย ดังกล่าวมานำเสนอให้ผู้สนใจเพื่อนำไปทำประโยชน์หรือ ต่อยอดโดยไม่คิดมูลค่า งานวิจัยที่มีลิขสิทธิ์ก็จะจำหน่ายราคาสูง นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลผลิตภัณฑ์ของ SMEs กลุ่ม Start UP ที่ได้ทำร่วมกับ สสว. ตลอดจนการแนะนำหลักสูตรการศึกษา ของแต่ละคณะ ในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ทั้งนี้ ใน ปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ของตึกกิจกรรมความบันเทิง เพื่อเป็น การถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช" รศ. ดร.ประเสริฐกล่าวในตอนท้าย



รศ. ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)